

MiC MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading : 61286024
Source : ผู้จัดการรายวัน	
Date : 5 ก.ย. 2561	Page : 1,11 No :

ยื่นขอโรงไฟฟ้าชยะ ขอ3วันให้เอกชนทบทวน

ตั้ง'เปรมฤทัย'คุมสอบโกงคนใหม่

ผู้จัดการรายวัน360 - เวทีสาปปัญหาโรงไฟฟ้าชยะฯ ปากน้ำโพ 3 ฝ่ายได้ขอยุติหยุดสร้าง 3 วัน เพื่อซื้อเวลาให้บริษัทเอกชนทบทวนใหม่ แกนนำชาวบ้านทอบเอกสำรแดงเจื่อนงายัน ผบ.มทบ.31 ด้าน ก.พลังงานตั้ง "เปรมฤทัย วินัยแพทย์" เป็นประธานสอบข้อร้องเรียนความไม่โปร่งใส จับตารายงานอนุกรรมการกองทุนอนุรักษ์ฯ 5 ก.ย. สื่อเคาะตีตกโครงการยื่นขอของบื้อ เหตุมีมากเกินไปที่จะให้ ขณะที "กกพ." มีรายชื่อโผล่หลัง "เสมอใจ" ยื่นใบลาออก | อ่านต่อหน้า 11

ยื่นโรงไฟฟ้าขยะขอ3วันให้เอกชนทบทวน

ผู้จัดการรายวัน360 - เวทีสาธิตปัญหาโรงไฟฟ้าขยะฯ ปากน้ำโพ 3 ฝ่ายได้ข้อยุติหยุดสร้าง 3 วัน เพื่อซื้อเวลาให้บริษัทเอกชนทบทวนใหม่ แกนนำชาวบ้านหอบเอกสารแฉเงื่อนไขยื่น ผบ.มทบ.31 ด้านก.พลังงานตั้ง "เปรมฤทัย วินัยแพทย์" เป็นประธานสอบข้อร้องเรียนความไม่โปร่งใส จับตารายงานอนุกรรมการกองทุนอนุรักษ์ฯ 5 ก.ย.สื่อเคาะตัดโครงการยื่นของบื้ออ เหตุมีมากเกินไปที่จะให้ ขณะที่ "กทพ." มีรายชื่อไฟล์หลัง "เสมอใจ" ยื่นลาออก

วานนี้ (4 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ หมู่ 17 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ณ ห้องประชุมอำเภอหนองบัว โดยมีการตรวจค้นอาวุธ-ยึดโทรศัพท์ของตัวแทนชาวบ้านทุกคนที่เข้าร่วมประชุม และห้ามสื่อมวลชนเข้ารับฟัง

กลุ่มชาวบ้าน เรียกร้องให้มีการชี้แจงประเด็นข้อกังวล-ข้อสงสัยต่างๆ ทั้งเรื่องการออกไปอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน, การก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าก่อนได้รับอนุญาต, การออกไปอนุญาตก่อสร้างอาคาร, ภาวะการขาดแคลนน้ำ, การปนเปื้อนของสารพิษต่างๆ ที่จะปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม, การก่อสร้างในสถานที่ที่ขัดต่อประมวลหลักปฏิบัติ (COP) เพราะสร้างในพื้นที่อนุรักษ์แหล่งน้ำ, การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเมื่อ 1 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา ฯลฯ

ในการประชุมลับครั้งนี้มี พล.ต.สุพจน์ บุญเจริญ ผบ.มทบ.31-ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.นครสวรรค์ เป็นประธาน รวมทั้งมีผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง, รองผอ.รมน.นครสวรรค์, รองผู้ว่าฯ นครสวรรค์, ทสจ., สสจ. ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตัวแทนบริษัทเอกชนเจ้าของโครงการฯ เข้าร่วมชี้แจงด้วย มีการหารือกันตลอดช่วงเช้า จนถึงเวลาประมาณ 14.30 น.จึงยุติ

จากนั้น พล.ต.สุพจน์ ได้ออกมาชี้แจงแก่

ชาวบ้านสรุปว่า ตั้งแต่ 5-7 ก.ย.นี้ ให้ทางบริษัทฯ ยุติการดำเนินงานทุกอย่างเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าฯ เพื่อให้ทางบริษัทฯ กลับไปทบทวน พร้อมกับตั้งอนุกรรมการ 3 ฝ่ายมีตัวแทนส่วนราชการ-ชาวบ้าน-บริษัทโรงไฟฟ้า ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนกลับมาหารือร่วมกันในวันที่ 8 ก.ย.

แต่ปรากฏว่า ระหว่างที่ ผบ.มทบ.31 ชี้แจงกับชาวบ้านนั้น ทางบริษัทเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าฯ แจ้งว่าจะไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการชุดนี้ด้วย ทำให้กลุ่มชาวบ้านเครือข่ายชาวหนองบัวต่อต้านโรงไฟฟ้าขยะ เกิดความไม่พอใจ และไม่ยอมสลายการประชุม

กระทั่งเวลาประมาณ 15.07 น. บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือแจ้งการเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการดังกล่าวแล้ว

นางเรียมวิไล เรืองธีรวงศ์ และนายสมชาย มานะกิจศิริสุทธิ แกนนำเครือข่ายชาวหนองบัวต่อต้านโรงไฟฟ้าขยะ ได้มอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคัดค้านโรงไฟฟ้าขยะดังกล่าวรวมกว่า 200 แผ่น ให้ ผบ.มทบ.31 ซึ่งรับปากที่จะนำเสนอให้รัฐบาล คสช.พิจารณาต่อไปด้วย ก่อนที่กลุ่มชาวบ้านจะสลายการประชุมเก็บข้าวของที่นอนหมอนมุ้งขึ้นรถอู่เต็นท์กลับบ้านกันทันที

อย่างไรก็ตาม เครือข่ายชาวหนองบัวต้านโรงไฟฟ้าขยะฯ ยังคงยืนยันว่า หลังจากหยุดการดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะชั่วคราว 3 วันแล้ว หากทางบริษัทฯ ยังคงตัดสินใจเดินหน้าก่อสร้างต่อ ทางเครือข่ายฯ ก็จะรวมตัวกันเคลื่อนไหวต่อไป เพื่อให้ล้มเลิกโครงการนี้ให้ได้

ตั้งปร.สอบบริหารกองทุนอนุรักษ์ฯคนใหม่

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการบริหารและการอนุมัติโครงการกองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานว่า เมื่อวันที่ 3 ก.ย.นาย

ธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงานได้ลงนามแต่งตั้งนางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯแทน ส.นันทิกา หังสุพานิช รองปลัดกระทรวงพลังงานที่ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว

การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯคนใหม่ได้มีการพิจารณาข้อร้องเรียนเป็น 2 ส่วน คือ การตั้งกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนข้อครหา รวมถึงพฤติกรรมในอดีต ว่าเข้าข่ายตามที่ร้องเรียนหรือไม่หากพบว่ามีการตั้งกรรมการสอบสวนต่อไป ส่วนที่ 2 คือเรื่องข้อร้องเรียนการพิจารณางบประมาณปี 2562 ซึ่งยังไม่เกิดขึ้น จะมีการชี้แจงความโปร่งใส

ทั้งนี้ จะมีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไปยังคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ที่มีนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในวันที่ 5 ก.ย.นี้รวมถึงการพิจารณาอนุมัติเงินที่ขอมมาในส่วนของบปี 2561 (เพิ่มเติม) วงเงิน 5,200 ล้านบาทภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน และงบปี 2562 วงเงิน 10,448 ล้านบาทที่มีการยื่นเสนอเข้ามากว่า 900 โครงการ วงเงิน 3.1 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะรายงานถึงการพิจารณาเฉลี่ยเงินกองทุนฯ และตัดบางโครงการที่ยังไม่มีความ

ชัดเจนออกไป จากนั้นจึงจะรายงานไปยังคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันที่ 6 กันยายนนี้

ส่วนกรณีที่นายวัชร คุณาวัฒนาวุฒิ และนางดวงมณี โกมารทัต ลาออกจาก กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กทพ.) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนเมื่อรวมกับนายไกรสิทธิ์ วรรณสุต ที่พ้นตำแหน่งไปก่อนหน้านี้เพราะอายุครบ 70 ปี ทำให้ตำแหน่ง กทพ.ว่างลง 3 ตำแหน่งจากที่มี 7 ตำแหน่งล่าสุด นายเสมอใจ สุขุเมษ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์กรมหาชน) ที่ล่าสุด ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งต่อ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมาแล้ว โดยคาดว่าจะสมัครเข้าเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ กทพ.

นายพรเทพ ธัญญพงษ์ชัย ประธาน กทพ. กล่าวถึงการทำงานของ กทพ. ในขณะนี้ มีผู้ทำงานเพียง 4 คน จาก ทั้ง หมด 7 คน เพราะมีผู้ลาออกและครบวาระ รวม 3 คนว่า กฎหมาย กทพ. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ ส่วน การสรรหาใหม่ ก็คงจะขึ้นอยู่กับนโยบายของ รมว.พลังงาน จะสั่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นมาเมื่อใด หรือจะให้ดำเนินการอย่างไร ในส่วนของ กทพ. พร้อมดำเนินการทั้งหมด.